

สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
๑	ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรืออธิการบดี แจ้งให้ทราบ	- ไม่มี -	
๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓	มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม ๗/๒๕๖๓ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยไม่มีข้อแก้ไข	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย
๓	เรื่องสืบเนื่อง ๓.๑ การดำเนินการตามมติที่ประชุม	- ไม่มี -	
๔	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๔.๑ พิจารณานุมัติให้ปริญญาและ ประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓	มติที่ประชุม : อนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน ๙๒ ราย ดังนี้ ๑. ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๖ ราย ได้แก่ - หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน ๕ ราย มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน จำนวน ๑ ราย มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๒. ระดับปริญญาตรี จำนวน ๘๖ ราย ได้แก่ - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ราย - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จำนวน ๘ ราย - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ ราย - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวน ๒ ราย - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง จำนวน ๑ ราย - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน ๒ ราย - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๔ ราย - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) จำนวน ๑ ราย - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรเทียบโอน) จำนวน ๓ ราย - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรเทียบโอน) จำนวน ๒๒ ราย	ฝ่ายวิชาการ

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร ๔ ปี) จำนวน ๒ ราย มีผลตั้งแต่คณะกรรมการประจำคณะอนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓</p> <p>เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) จำนวน ๒ ราย ได้แก่</p> <p>- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จำนวน ๑ ราย</p> <p>- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ราย มีผลตั้งแต่คณะกรรมการประจำคณะอนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p> <p>๓. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน ๓๗ ราย ได้แก่</p> <p>- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาประมง จำนวน ๑ ราย</p> <p>สาขาวิชาการตลาด จำนวน ๑ ราย</p> <p>สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน ๗ ราย</p> <p>สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล จำนวน ๒๗ ราย มีผลตั้งแต่คณะกรรมการประจำคณะอนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓</p> <p>เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) จำนวน ๑ ราย ได้แก่</p> <p>- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน ๑ ราย มีผลตั้งแต่คณะกรรมการประจำคณะอนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p>	
๕	เรื่องอื่น ๆ	<p>๕.๑ สรุปการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ๓ ปี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จำเนียร จวงตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอให้มีฝ่ายเลขานุการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา ว่ามีการดำเนินการอะไรบ้าง มีงานใดที่จะต้องดำเนินการต่อหรือไม่ และสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันจะต้องดำเนินการอะไรหรือไม่ ขอให้นำเสนอในวาระการประชุมครั้งต่อไป</p> <p>๕.๒ แนวทางการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในระยะเวลา ๓ ปี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จำเนียร จวงตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอให้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยใน ๓ ปีข้างหน้าว่าจะดำเนินการอะไรบ้างตามอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีความเห็นว่า แนวทางการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเป็นเรื่องที่สำคัญ ขอให้นำเสนอในวาระการประชุมครั้งต่อไป</p> <p>๕.๓ แผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในระยะเวลา ๕ ปี ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอให้อธิการบดีนำเสนอแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในระยะเวลา ๕ ปี ต่อสภามหาวิทยาลัย เมื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง อธิการบดีแล้ว จะดำเนินการพัฒนาหรือมีนโยบายอย่างไร โดยหากสามารถจัดทำแผนการ</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการ</p> <p>ฝ่ายเลขานุการ</p> <p>ฝ่ายนโยบายและแผน</p>

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ดำเนินงานแล้วเสร็จให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป หรือให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>๕.๔ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ กรุงเทพมหานคร</p>	ฝ่ายเลขานุการ